

Số: **4702/TB-LĐTBXH**

Hà Nội, ngày **M** tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010

Để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2009; thảo luận và triển khai việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội dự kiến tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2010.

Thời gian tổ chức: 02 ngày, dự kiến vào ngày 18- 19 tháng 01 năm 2010.

Địa điểm tổ chức: tại Hà Nội.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị, Bộ giao các đơn vị chuẩn bị báo cáo chung và các báo chuyên đề, cụ thể như sau:

1- Vụ KHTC chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị báo cáo chung của Hội nghị – trình Bộ trưởng trước ngày 05 tháng 01 năm 2010.

2- Cục Việc làm chuẩn bị Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2006 – 2010, những nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong năm 2010 và định hướng giai đoạn 2011 – 2015.

3- Tổng cục Dạy nghề chuẩn bị Báo cáo Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dạy nghề cho lao động nông thôn.

4- Cục Bảo trợ xã hội chuẩn bị Báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, định hướng chuẩn nghèo mới và kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết 30 a (có tính chất thông tin đến toàn ngành còn trước đó đã có Hội nghị riêng về Nghị quyết 30 a).

5- Cục Người có công chuẩn bị Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo Nghị định 54 và giải quyết tổn động theo KH 611, những khó khăn, vướng mắc và định hướng tháo gỡ.

6- Cục Quản lý lao động ngoài nước chuẩn bị Báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động năm 2009 trong đó có việc thực hiện quyết định số 71 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xuất khẩu lao động theo Nghị quyết 30 a.

7- Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em chuẩn bị Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2009, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2010.

8- Vụ Pháp chế chuẩn bị Báo cáo định hướng những vấn đề cần nghiên cứu sửa đổi trong quá trình sửa đổi Bộ Luật Lao động.

9- Vụ Bình Đẳng giới chuẩn bị báo cáo về việc thực hiện Luật Bình đẳng giới và kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp.

Các đơn vị chuẩn bị báo cáo chuyên đề, trình Thứ trưởng phụ trách duyệt để trình Bộ trưởng trước ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Bộ xin thông báo và giao nhiệm vụ để các đơn vị biết, chủ động chuẩn bị các Báo cáo tại Hội nghị theo đúng tiến độ./,

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Các Đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Lưu VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đào Hồng Lan